



Tờ thông tin số 4

Cung cấp hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày

Việc cung cấp hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày nhằm hỗ trợ và làm giảm bớt những người cần được chăm sóc cũng như những người thân thích chăm sóc và những người chăm sóc gần gũi khác.

Khi chăm sóc tại nhà sẽ được hưởng một trợ cấp € 125 mỗi tháng cho tất cả các cấp độ chăm sóc (1 - 5).

Tôi có thể sử dụng số tiền trợ cấp ở đâu?

- 1) yêu cầu chăm sóc ngưỡng thấp được công nhận
- 2) cấp dưỡng gia đình và
- 3) đồng hành và chăm sóc chung qua các nhà cung cấp đã được chấp thuận
- 4) cấp độ chăm sóc 1 có thể giúp vệ sinh cá nhân, chẳng hạn như tắm vòi sen hoặc tắm
- 5) Tình nguyện viên giúp đỡ khu phố
- 6) Đối với các quyền lợi chăm sóc ban ngày hoặc ban đêm (tờ thông tin 9)
- 7) Đối với các quyền lợi chăm sóc ngắn hạn (đóng góp riêng - tờ thông tin 8)

Nhà cung cấp được chấp thuận là ai

Có thể xem tổng quan về các yêu cầu chăm sóc và yêu cầu cấp dưỡng gia đình đã được chấp thuận và được công nhận trên trang web của Trung tâm Năng lực hỗ trợ chăm sóc.

<https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/unterstuetzung/uebersicht-aller-angebote>

Ngoài ra các dịch vụ chăm sóc cũng có thể cung cấp và phúc trình các quyền lợi này. Điều quan trọng là phải tìm hiểu trước về các chi phí có thể xuất hiện.

Làm cách nào để nhận được các quyền lợi

Với một cấp độ chăm sóc thì sẽ được hưởng khoản cứu trợ. Người dùng có thể chọn một ưu đãi và xác định trọng tâm cho quyền lợi, chẳng hạn như chăm sóc cá nhân cho những người bị sa sút trí tuệ hoặc giúp đỡ các công việc gia đình.

Hóa đơn có thể được thanh toán trực tiếp và nộp cho quỹ bảo hiểm chăm sóc để được hoàn trả, hoặc là nhà cung cấp thanh toán hóa đơn với quỹ bảo hiểm chăm sóc sau khi thỏa thuận. Sau đó cái gọi là cam kết chuyển nhượng sẽ được ký. Các quyền lợi này thường được phúc trình hàng tháng.

Tình nguyện Hỗ Trợ Khu Phố

Người quen, hàng xóm, bạn bè hoặc bạn gái sống gần đó cũng có thể tính hóa đơn lên đến 8 euro mỗi giờ cho quỹ bảo hiểm chăm sóc với tư cách "người hỗ trợ tình nguyện trong khu phố". Phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

một khóa học cơ bản 6 giờ hoặc

một khóa học nâng cao 2 giờ, nếu có bằng cấp tương đương

Đăng ký với quỹ bảo hiểm chăm sóc dài hạn của người cần hỗ trợ.

Hỗ trợ tối đa 2 người đủ điều kiện cùng một lúc,

sống trong một hộ gia đình riêng biệt

không phải người chăm sóc đồng thời

Tuổi trưởng thành của "người hỗ trợ tình nguyện trong khu phố",

Một mối quan hệ có thể chỉ tồn tại từ cấp quan hệ họ hàng thứ 3. Điều này có nghĩa là ông bà đối với các cháu, chú bác và cô dì, cháu gái và cháu trai, cũng như anh em họ có thể hoạt động như "người giúp đỡ tình nguyện trong khu phố".

Những người quan tâm có thể xem và in thông tin và tài liệu chi tiết hơn trên trang web của Trung Tâm Năng Lực Hỗ Trợ Chăm Sóc.

<https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/service/schulungsangebote/nachbarschaftshelferin>

Ngoài ra, có thể yêu cầu các điểm hỗ trợ chăm sóc tại Berlin.

Số tiền còn lại

Nếu số tiền không được sử dụng hết trong năm thì số tiền còn lại có thể được yêu cầu cho tới ngày 30 tháng 6 năm sau.

Tặng số tiền cứu trợ

Có thể chuyển đổi 40% quyền lợi ngoại trú bằng hiện vật thành đề nghị hỗ trợ hàng ngày. Tại đây, các dịch vụ chăm sóc và trợ giúp gia đình có thể được sử dụng thay cho dịch vụ chăm sóc cơ bản.

Nhân viên tại trung tâm hỗ trợ chăm sóc sẽ rất sẵn sàng tư vấn cho bạn

Số dịch vụ miễn phí: 0800 59 500 59

www.pflegestuetzpunkteberlin.de

Các cơ sở chăm sóc được hỗ trợ bởi Berlin cũng như quỹ chăm sóc và bảo hiểm sức khỏe ở Berlin